

Số: 758/KH-BCĐĐA

Đắk Lắk, ngày 19 tháng 3 năm 2020



KẾ HOẠCH

Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật
cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới giai đoạn 2017 - 2021” năm 2020

Căn cứ Kế hoạch số 414/KH-BCĐ ngày 10/02/2020 của Ban Chỉ đạo Đề án Bộ Quốc phòng về thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021” năm 2020,

Ban Chỉ đạo Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới giai đoạn 2017 - 2021” tỉnh Đắk Lắk xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phát huy kết quả, kinh nghiệm thực hiện Đề án năm 2019; tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án theo đúng quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ đã được phê duyệt, sát với các nhóm đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật và tình hình thực tế từng đơn vị, địa bàn nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới.

2. Quá trình tổ chức thực hiện Đề án phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, địa phương liên quan; huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các lực lượng, đảm bảo thiết thực, triển khai cụ thể, tỉ mỉ, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức và đảm bảo đúng tiến độ quy định.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

STT	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện	Cơ quan chủ trì	Cơ quan thực hiện
A	HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO, TỔ THƯ KÝ			
1	Tổ chức họp Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký, rút kinh nghiệm chỉ đạo thực hiện Đề án năm 2019 và triển khai kế hoạch thực hiện Đề án năm 2020	Quý I/2020	Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án	Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký

2	Xây dựng kế hoạch mua sắm, trang thiết bị, vật tư thiết yếu phục vụ các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đơn vị, địa phương.	Thực hiện trong năm	Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án	
3	Tổng kết thực hiện Đề án năm 2020 và xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.	Quý IV/2019	Ban Chỉ đạo Đề án	Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo, Tổ thư ký Đề án, các đơn vị, địa phương liên quan.
B	HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ			
1	Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới và cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng bằng các hình thức và phương pháp tuyên truyền như: Tổ chức hội nghị chuyên đề, lồng ghép phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành, trong giao ban, hội nghị, sinh hoạt cơ quan, đoàn thể, họp dân, phát trên hệ thống loa truyền thanh địa phương, phát tờ rơi, tờ gấp...	Hàng tháng	Ban chỉ đạo thực hiện Đề án các cấp	Các cơ quan, đơn vị liên quan, các xã Biên giới.
2	Tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan cho các đối tượng thuộc các doanh nghiệp, công ty và người dân vào làm việc, lao động sản xuất... ở khu vực biên giới (thông qua cán bộ, chiến sỹ các tổ, đội công tác của Đồn Biên phòng); đẩy mạnh, nhân rộng các hình thức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả cao.	Trong năm	Các đồn Biên phòng	Các đồn Biên phòng phối hợp với các đơn vị liên quan (Công an, Tư pháp, Kiểm lâm...)
3	Tổ chức “Ngày Pháp luật” ở các đồn Biên phòng, Tiểu đoàn Huấn luyện -	Hàng tháng	Lãnh đạo chỉ huy	Các đồn Biên phòng

	Cơ động và 04 xã biên giới, thông qua các hình thức: Tập trung cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thông báo các văn bản pháp luật mới và đã ban hành, kết hợp với các hội nghị, hoạt động văn hóa, văn nghệ, tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật...	(trọng tâm vào tháng 11/2020)	các cơ quan, đơn vị	735, 737, 739, 743 phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.
4	Tổ chức tư vấn, trợ giúp pháp lý cho các đối tượng tại 04 xã biên giới để phổ biến, giáo dục pháp luật.	Mỗi quý ít nhất 01 lần	Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh	Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị Biên phòng, các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai thực hiện.
5	Đề nghị Tòa án nhân dân xét xử lưu động một số vụ án hình sự ở các xã biên giới (nếu có).	Khi có vụ án	TAND 02 huyện Biên giới phối hợp thực hiện	TAND 02 huyện Biên giới và UBND các xã Biên giới phối hợp với các lực lượng liên quan triển khai thực hiện.
6	Đẩy mạnh các hoạt động của Tổ, câu lạc bộ tư vấn pháp luật tại các xã biên giới	Trong năm	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng	UBND các xã Biên giới phối hợp với các Đơn vị biên phòng triển khai thực hiện

7	Tổ chức các Đội thông tin lưu động của tỉnh, huyện biên giới phối hợp với các tổ, đội tuyên truyền văn hóa của Bộ đội Biên phòng PBGDPL cho cán bộ, nhân dân thông qua hoạt động văn hóa, văn nghệ.	Mỗi quý ít nhất 01 lần	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng	Đội TTVH BDBP tỉnh, các Đội thông tin lưu động của tỉnh, 02 huyện biên giới, các đồn Biên phòng
8	Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua thực hiện công tác chuyên môn của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, Công an, Tư pháp, Kiểm lâm và những người có uy tín ở các xã biên giới.	Thường xuyên	Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án	Bộ đội Biên phòng, Công an, Tư pháp, Kiểm lâm ở 02 huyện và 04 xã biên giới.
9	Tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.	Tháng 6/2020	Ban chỉ đạo Đề án	Thường trực Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký, các đơn vị có liên quan.
10	Tiếp tục củng cố, đảm bảo cơ sở vật chất, trang bị phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.	Thường xuyên	Ban Chỉ đạo Đề án	Thường trực Ban chỉ đạo, Tổ Thư ký, các đơn vị.
11	Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện và rút kinh nghiệm chỉ đạo việc thực hiện Đề án năm 2020 ở một số đơn vị; triển khai kế hoạch thực hiện Đề án năm 2021.	Tháng 12/2020	Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án	Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký Đề án và các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức của tỉnh có liên

				quan, UBND 02 huyện biên giới, 04 xã biên giới, các Đôn Biên phòng.
--	--	--	--	---

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án) chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành của tỉnh có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện biên giới triển khai thực hiện Đề án. Căn cứ vào tình hình thực tế, chủ động đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án trong năm 2020 cho phù hợp.

2. Các sở, ban, ngành của tỉnh có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện biên giới xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án trong phạm vi phụ trách; đồng thời, chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương có liên quan triển khai thực hiện tốt các nội dung được phân công trong kế hoạch.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động báo cáo Ban Chỉ đạo Đề án của tỉnh (qua Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) để xem xét, giải quyết.

Nơi nhận: *ndu*

- BCD Đề án Bộ Quốc phòng (b/c);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh (đ/c Cảnh);
- TAND, VKSND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các sở, ngành của tỉnh có liên quan;
- Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh;
- UBND huyện: Buôn Đôn và Ea Súp;
- TAND, VKSND huyện: Buôn Đôn và Ea Súp;
- 07 Đôn; Tiểu đoàn HL-CD (BCH BĐBP tỉnh);
- UBND các xã biên giới;
- Lưu: VT, KHTH, TH (H_40)



TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Võ Văn Cảnh